

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย

1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 2 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
 2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด
- รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.50

ตารางตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	วัตถุประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลการดำเนินงาน				
				ปงม.2561	62	63	64	65
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศในการใช้แหล่งปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			ICOFIS VISION 1 จำนวนรางวัลระดับชาติของแหล่งปฏิบัติการชุมชน ที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมพัฒนาหรือให้การสนับสนุน	0	1	1	1	1
			ICOFIS VISION 2 จำนวนผลงานที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เป็นแหล่งปฏิบัติการชุมชนและได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ	0	1	2	3	4
ความท้าทายที่ 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้	1. พัฒนานิสิตให้สามารถดำเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งพาของสังคม	1.1 พัฒนาแหล่งปฏิบัติการชุมชน โดยใช้ศาสตร์พระราชา	ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	3.64	3.80	3.85	3.90	3.95
	2. สนับสนุนให้คณาจารย์บุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้	1.2 สนับสนุนการเข้าถึงและใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้	ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน	3.60	4.00	4.10	4.20	4.30

ความท้าทาย	วัตถุประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายผลการดำเนินงาน				
				ปม.2561	62	63	64	65
ประเด็นความท้าทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาชุมชนที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนิสิต	2.1 วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ICOFIS 3 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ	224 ครัวเรือน	390	500	550	600
		2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	ICOFIS 4 จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรอินทรีย์	854 ไร่	860	900	950	1,000
ประเด็นความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	ส่งเสริมสมรรถนะและวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	3.1 เสริมสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	ICOFIS 5 ค่าดัชนีความสุขของบุคลากร (ร้อยละ)	ร้อยละ 74.10	79	80	81	82
		3.2 บริหารจัดการความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน	ICOFIS 6 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป	9	10	11	12	13

ผลการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุค่าเป้าหมาย	ข้อมูลประกอบผลการดำเนินงาน
<p>ICOFIS VISION 1 จำนวนรางวัลระดับชาติของแหล่งปฏิบัติการชุมชนที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมพัฒนาหรือให้การสนับสนุน</p>	<p>1 รางวัล</p>	<p>2 รางวัล</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>นियามการนับผลการดำเนินงาน : นับจำนวนการได้รับรางวัลระดับชาติของชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือการสนับสนุนของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หรือรางวัลที่แหล่งปฏิบัติการชุมชน หรือครูชุมชน หรือผู้สอนที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชนของสถาบันฯ หรือใช้แหล่งปฏิบัติการชุมชนของสถาบันฯ เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย</p> <p>รางวัลระดับชาติ มีข้อกำหนดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือ - เป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล - เป็นการให้รางวัลที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. คุณนันท ชูเอียด ครูชุมชนฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ชุมชนบ้านในกอย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้รับการรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการเกษตร

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุค่าเป้าหมาย	ข้อมูลประกอบผลการดำเนินงาน
<p>ICOFIS VISION 2 จำนวนผลงานที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เป็นแหล่งปฏิบัติการชุมชนและได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ</p>	<p>2 ผลงาน/ครั้ง</p>	<p>2 ผลงาน</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>นियามการนับผลการดำเนินงาน : นับจำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ กรณีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติต่างวาระให้นับจำนวนครั้ง</p> <p>ผลงาน หมายถึง แนวคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการของชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในชุมชน ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ</p> <p>การเผยแพร่ระดับชาติ หมายถึงการเผยแพร่ที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาการ วิชาชีพระดับชาติ เช่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารระดับชาติ หรือได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับ ประเทศ หรือสามารถสร้างการรับรู้ระดับประเทศ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานการพัฒนาโมเดลนาสร้างสุข ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความข่าว “นาสร้างสุข สร้างรายได้ ไร้ละแสน” ซึ่งสถาบันฯ ได้พัฒนาแปลงนาผสมผสานระบบอินทรีย์ ต้นแบบที่บ้านกล้วยเถา ต.ดอนประตู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ 18 สื่อ และบทความ “โมเดลการทำนาแบบผสมผสาน ICOFIS” เผยแพร่ผ่านสื่อระดับประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ) เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 2. กิจกรรมของแหล่งปฏิบัติการชุมชนต้นคด้วน “ต้นคด้วนนาหวานสีบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์” ได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ บรรจงขงข่าว ช่วงศรัยย์ข่าว ช่อง WORKPOINT (ก.ย.63)
<p>ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน</p>	<p>3.85</p>	<p>3.97</p>	<p>บรรลุ</p>	<p>ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการใช้บริการของมหาวิทยาลัย ประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562</p> <p>ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 ความไม่พึงพอใจร้อยละ 0.29</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุค่าเป้าหมาย	ข้อมูลประกอบผลการดำเนินงาน
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน	4.10	4.27	บรรลุ	สำรวจเป็นปีการศึกษา ผลสำรวจประจำปีการศึกษา 2562 – 4.27 ผลสำรวจประจำปีการศึกษา 2563 – จะสำรวจในเดือนมีนาคม 2564
ICOFIS 3 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ	235 ครัวเรือน	393 ครัวเรือน	บรรลุ	การนับจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ นับจากครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายของสถาบันฯ หรือครัวเรือนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากชุมชนเป้าหมายของสถาบันฯ ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับบริการวิชาการ หรือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน โดยสามารถนับจำนวนครัวเรือนซ้ำได้ หากได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> • ครัวเรือนต้นแบบผลิตพืชและเห็ดอินทรีย์ในโรงเรียน 26 ครัวเรือน • ครัวเรือนต้นแบบทำเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย์ 30 ครัวเรือน • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ 162 ครัวเรือน • ครัวเรือนผลิต/ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS 137 ครัวเรือน • ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการทำฝายชะลอน้ำไหล 38 ครัวเรือน
ICOFIS 4 จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรอินทรีย์	750 ไร่	892.75 ไร่	บรรลุ	การนับจำนวนพื้นที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง นับพื้นที่ (ไร่) ทั้งหมด ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเคมี มาเป็นระบบอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และการขยายผลที่เกิดจากการนำระบบนี้ไปใช้ ทั้งในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย และพื้นที่ชุมชนใหม่ที่ได้รับการขยายผลจากชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน พื้นที่ของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนตะโหนด ชุมชนดอนประดู่ และชุมชนโดนดด้วน จำนวน 854.5 ไร่ พื้นที่ของครัวเรือนที่ปลูกพืชแบบผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์ ชุมชนทุ่งยาว 20.25 ไร่ และชุมชนบ้านพร้าว จำนวน 18 ไร่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุค่าเป้าหมาย	ข้อมูลประกอบผลการดำเนินงาน
ICOFIS 5 ค่าดัชนีความสุขของบุคลากร (ร้อยละ)	80	79.86	ไม่บรรลุ	ผลประเมินจาก happinometer ปี 2563
ICOFIS 6 จำนวนกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป	11	11	บรรลุ	<p>ตะโหนด : 1) สภากลานวัดตะโหนด 2) กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 3) กลุ่มธนาคารน้ำ 4) กลุ่มเกษตรกรทำนา ตะโหนด 5) เทศบาลตะโหนด</p> <p>ป่าบอน : 6) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย</p> <p>ดอนประตู : 7) เทศบาลตำบลดอนประตู 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนประตู 9) รร. ประชาบำรุง 10) สนง.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2</p> <p>จังหวัดพัทลุง : 11) วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง</p>